

Động lực cho sự nghiệp “TRỒNG NGƯỜI”

VĂN LẠC

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách ưu đãi cho giáo dục đào tạo. Cách đây hơn 12 năm, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 51/1998/QĐ-TTg ngày 2/03/1998 về việc thành lập Quỹ tín dụng đào tạo, gần đây nhất ngày 27/09/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh sinh viên (HSSV) thay thế Quyết định số 107/2006/QĐ-TTg ngày 18/05/2006. Tiếp theo đó Chính phủ còn có Quyết định số 2077/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 với nhiều ưu đãi mới như: tăng mức cho vay từ 300.000 đồng/tháng lên 900.000/tháng/HSSV, mở rộng đối tượng, ngoài gia đình hộ nghèo còn có hộ có mức thu nhập bằng 150% mức thu nhập bình quân của hộ nghèo, HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, không phân biệt hệ đào tạo công lập hay dân lập...

Quảng Bình vốn là một tỉnh nghèo, kinh tế chưa phát triển. Qua điều tra giai đoạn 2006-2010 cho thấy, tỷ lệ hộ đói nghèo còn trên 32%. Không những thế, Quảng Bình là tỉnh phải gánh chịu cuộc chiến tranh tàn phá nặng nề của đế quốc Mỹ xâm lược, thời tiết lại khắc nghiệt, hộ có con em mồ côi tàn tật, hộ cận nghèo và tái nghèo còn cao; số con em theo học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề gặp nhiều khó khăn. Chính lẽ đó mà Quyết định số 157 khi triển khai ngay từ đầu đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nhất là vùng nông thôn đón nhận một cách nồng nhiệt.

Sau hơn 3 năm thực hiện, Quảng Bình đã đạt những thành tích đáng ghi nhận. Đến 30/03/2011 đã

cho gần 39.000 HSSV vay với số vốn 631 tỷ đồng, so với thời điểm 1/10/2007 tăng 170 lần. Trong đó đối tượng hộ nghèo chiếm 38%, đối tượng hộ cận nghèo 15%, hộ khó khăn về tài chính 46%, HSSV là đối tượng mồ côi tàn tật... 0,5%. Trong đó ngoài HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp còn có HSSV học nghề.

Rõ ràng chính sách tín dụng ưu đãi đã trở thành động lực thực sự góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo; là cái phao cứu sinh cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn... Bà Trần Thị Ân một hộ nghèo xã Quảng Minh (huyện Quảng Trạch) là một xã thuần nông, gia đình gồm 7 nhân khẩu nhưng chỉ có 2 lao động chính, thu nhập không ngoài từ 4 sào ruộng đã phát biểu cảm tưởng rằng: “Nếu không có chính sách tín dụng ưu đãi thì làm sao con em gia đình chúng tôi theo học được các trường đại học. Nếu không có sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thì làm gì hôm nay gia đình tôi có một “gia tài tri thức vô giá”: một kỹ sư, một chuyên gia đóng tàu biển du học tại Trường Đại học AXKHAN (Liên bang Nga) và 3 con đang học đại học”. Bà còn cho biết thêm: từ khi có chính sách tín dụng ưu đãi đối với HSSV số con em của xã thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng nhiều, bình quân mỗi năm từ 65-90 em.

Chị Nguyễn Thị Hạnh là một hộ nghèo ở xã Tuy Lộc (huyện Lệ Thủy), gia đình gồm 5 nhân khẩu chỉ có 2 lao động chính tâm sự: “Đã có một thời kỳ gia đình phải vay nặng lãi để cho các con ăn học, có lúc nguy cơ tưởng không vượt qua được, nhưng từ khi có cơ chế tín dụng ưu đãi đến nay gia đình đã vay trên 48 triệu đồng, đủ trang trải học phí và các chi phí học tập nên 3 con vẫn theo học tập được tại các trường đại học. Cháu đầu là Trần Thị Hiền Lương học năm thứ 4 Đại học Ngoại ngữ Huế, cháu thứ hai là Trần thị Hồng Nhi học năm thứ 2 Đại học Y Huế, cháu thứ 3 là Trần Thị Phương Nhi học năm thứ 1 Đại học Kinh tế Huế”.

Em Lê Cẩm Phương sinh viên năm thứ 4 lớp Sư phạm Văn-sử khóa 49, Đại học Quảng Bình bộc bạch hoàn cảnh gia đình mình: “Gia đình em có 4

nhân khẩu chỉ bố mẹ là lao động chính nhưng không may năm 2005 bố em đột ngột bị tai nạn giao thông qua đời, tiếp đến mẹ em già ốm rồi cũng ra đi. Tai họa quá lớn tưởng rơi vào ngõ cụt nhưng cơ may nhờ có tín dụng ưu đãi nên em vẫn tiếp tục được đi học và đến nay đã vào năm cuối, em trai đã sắp bước vào thi đại học”.

Chùng ấy thôi cũng đủ minh chứng: chính sách tín dụng ưu đãi quả là một chính sách mang tính nhân văn sâu sắc và là động lực thúc đẩy sự nghiệp “trồng người”, khuyến học, khuyến tài, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, qua hơn 3 năm triển khai chính sách này đã bộc lộ một số vấn đề cần quan tâm, tháo gỡ để hoàn thiện hơn nữa chính sách... Đó là mức cho vay trên quy định cách đây đã hơn 3 năm, thị trường đã có sự biến động lớn nên cần sớm nâng mức vay lên cho phù hợp; cần nghiên cứu bổ sung chính sách cho vay vốn đi du học nước ngoài; nghiên cứu có chính sách cho vay vốn các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật mà trước hết xây dựng ký túc xá cho HSSV...

V.L